

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BẮC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-UBND

Bắc Sơn, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH Chuyển đổi số năm 2024 tại phường Bắc Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 4219/KH-UBND ngày 12/12/2023 của UBND thị xã Bắc Sơn về chuyển đổi số năm 2024 tại thị xã Bắc Sơn; UBND phường Bắc Sơn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 tại phường Bắc Sơn, cụ thể như sau:

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Căn cứ Nghị quyết số 214/2022/HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND về ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022- 2026;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/5/2022 về phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh bảo đảm an toàn thông tin mạng và triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 của UBND thị xã Bắc Sơn về việc Phê duyệt Đề án chuyển đổi số tại thị xã Bắc Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo hướng dẫn của Công văn số 6074/BTTTT-CĐSQG ngày 06/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản liên quan.

II. MỤC TIÊU

1. Ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh trong việc xây dựng Chính quyền điện tử

Duy trì 100% văn bản trao đổi trong cơ quan hành chính Nhà nước (UBND phường Bắc Sơn) được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ văn bản có nội dung mật theo quy định của pháp luật).

Duy trì 100% hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý và ký số trên môi trường mạng (trừ văn bản có nội dung mật theo quy định).

100% báo cáo định kỳ (trừ văn bản có nội dung mật theo quy định) được gửi, nhận trên các phần mềm dùng chung của tỉnh; phần mềm Theo dõi Chỉ đạo điều hành UBND tỉnh.

100% hệ thống thông tin, CSDL có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đưa vào vận hành, khai thác có kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

2. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới dạng hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình và toàn trình một phần trên tổng số hồ sơ đạt từ 90% trở lên; tối thiểu 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; tối thiểu 90% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; tối thiểu 15% thủ tục hành chính triển khai được cắt giảm thời gian giải quyết.

80% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND phường, Chủ tịch UBND phường được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo của Tỉnh.

100% các thông tin, dữ liệu được cung cấp trên Trang Thông tin điện tử phường đảm bảo theo Quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

3. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và an toàn, an ninh thông tin

Đảm bảo hệ thống mạng LAN của UBND phường hoạt động ổn định; 100% cán bộ, công chức chuyên môn UBND phường được trang bị máy tính kết nối với hệ thống mạng LAN, hệ thống mạng dùng chung của Tỉnh và được cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền trong toàn hệ thống.

Công chức phụ trách Quản trị mạng Cơ quan UBND phường tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn, diễn tập ứng cứu, khắc phục sự cố về an toàn thông tin mạng.

100% cán bộ, công chức chuyên môn được đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn thông tin.

Hoàn thành 07 mục tiêu trong các nhóm trụ cột chuyên đổi số tại phường Bắc Sơn: Hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

III. NHIỆM VỤ

1. Nhận thức số

1.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Tiếp tục phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua các hội nghị đào tạo, tập huấn; Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường; trên Trang thông tin điện tử phường, hệ thống quản lý văn bản, nhóm zalo, qua các cuộc họp giao ban, định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường cung cấp thông tin cho người dân thông qua các ứng dụng thông minh nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho người dân; truyền thông xây dựng hình ảnh các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, tiêu biểu của phường hỗ trợ người dân, tổ chức đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu Làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung; dịch vụ công không gặp mặt; thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện số hóa toàn bộ dữ liệu trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tăng cường công tác truyền truyền trên Trang Thông tin điện tử phường và hệ thống truyền thanh phường các nội dung liên quan đến công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao kỹ năng số, tham gia dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt trong các dịch vụ công thiết yếu cho người dân và cách phòng chống lộ lọt, mất thông tin trên môi trường mạng.

1.2. Chia sẻ bài toán, sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số

Đề xuất những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số của cơ quan hành chính nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân trên địa bàn phường để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng. Như việc thực hiện chuyển đổi số trong chính quyền như sau:

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện trong cách thức vận hành, tổ chức của một cơ quan, đơn vị, một tập thể hay một bộ máy. Chính vì yêu cầu sự thay đổi nên trước hết, công tác Chuyển đổi số là việc của người lãnh đạo, người đứng đầu vì nếu người đứng đầu không dám thay đổi thì sẽ không ai dám thay đổi. Bởi vậy, trước hết, người lãnh đạo cần mạnh dạn, đi đầu trong thay đổi tư duy lãnh chỉ đạo, ứng dụng Chuyển đổi số trong lãnh, chỉ đạo và thực hiện công việc hằng ngày. Người Lãnh đạo phải có tầm nhìn bao quát, sự am hiểu đối với Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và chương trình Chuyển đổi số.

Tầm nhìn của người lãnh đạo đối với chương trình Chuyển đổi số là khả năng nhận thức được vai trò quan trọng của Chuyển đổi số đối với sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị của mình, phải biết Tập trung, phát huy được sức mạnh của tập thể, sự đoàn kết trong việc thực hiện chương trình Chuyển đổi số. Để làm được điều đó, người lãnh đạo cần được đào tạo, bồi dưỡng để có kiến thức đủ rộng, đủ sâu về Chuyển đổi số, cần phải biết làm gì để thúc đẩy Chuyển đổi số ở địa phương mình, phải bắt đầu từ đâu, sử dụng quyền lực, nguồn lực của mình như thế nào....

Bên cạnh đó, tận dụng triệt để nguồn nhân lực hiện có tại cơ quan, đơn vị, đồng thời tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ,

công chức, viên chức thiếu kiến thức về sử dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số. Qua đó cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thành công mục tiêu Chuyển đổi số một cách khoa học thì sẽ mang lại hiệu quả cao.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, để kịp thời có giải pháp điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn. Chuyển đổi số là một lĩnh vực mới, là một cuộc cách mạng đối với cấp ủy đảng và chính quyền, vì vậy người đứng đầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần theo dõi sát sao tiến độ triển khai, thực hiện chương trình Chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Qua đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương hỗ trợ, giúp đỡ, đề ra giải pháp tháo gỡ kịp thời.

1.3. Kênh truyền thông “Chuyển đổi số” trên Zalo

Hiện nay, UBND phường Bắc đã tạo kênh giao tiếp về chuyển đổi số trên Zalo OA. Qua đó chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn phường tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số phường Bắc Sơn để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác. Việc tham gia chỉ đơn giản bằng cách sử dụng Zalo và thực hiện quét mã QR.

2. Thể chế số

Kiện toàn Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường; Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở và người dân tham gia vào chương trình chuyển đổi số.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về Chính quyền số và chuyển đổi số.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh, ban hành các quy định, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, quy trình nội bộ phù hợp với tình hình thực tế, nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thực hiện chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng; Thực hiện rà soát, đề xuất UBND Tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi số cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Triển khai các ứng dụng CNTT trong việc trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ trên môi trường điện tử một cách hiệu quả đảm bảo phù hợp với định hướng chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, xây dựng văn hóa môi trường làm việc số, chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, từ đó ban hành các chiến lược phát triển cụ thể cho từng lĩnh vực để phù hợp với định hướng chuyển đổi số triển khai tại phường.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch điện tử, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ, dịch vụ thông minh vào cuộc sống.

Khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành, phần mềm dùng chung của tỉnh phục vụ phát triển chuyển đổi số.

Ban hành Kế hoạch hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

3. Hạ tầng số

Tiếp tục sử dụng hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước phục vụ kết nối mạng diện rộng của tỉnh, phục vụ gửi nhận văn bản, họp trực tuyến với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

Đảm bảo hạ tầng CNTT đáp ứng việc triển khai chuyển đổi số; đầu tư, bổ sung trang thiết bị cho cán bộ, công chức, người lao động; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng nâng cấp, sửa chữa hệ thống máy tính, mạng LAN, các trang thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp; đảm bảo tăng cường năng lực và tính sẵn sàng của các hệ thống CNTT duy trì ổn định, an toàn đáp ứng yêu cầu.

Duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử phường, đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; Duy trì hạ tầng số dùng chung; mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước;

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án về chuyển đổi số đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đã đề ra nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Đảm bảo các tiêu chí sau:

Duy trì 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính có kết nối Internet băng rộng phục vụ công việc.

Duy trì 100% kết nối mạng Truyền số liệu chuyên dùng.

Lắp đặt thêm hệ thống Camera an ninh kết nối về Công an phường phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

100% khu phố được phủ sóng internet 4G.

4. Dữ liệu số

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại phường Bắc Sơn.

Thường xuyên cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã tại phường Bắc Sơn trên Trang thông tin điện tử của phường Bắc Sơn.

Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu với các hệ thống thông tin giữa các cơ quan nhà nước đối với các phần mềm do Thị xã xây dựng.

Triển khai hiệu quả công tác số hoá hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP).

Hoàn thành 100% các dữ liệu số trên địa bàn đã và đang thực hiện theo chủ trương của Trung ương, các bộ ban ngành và của tỉnh như: Hệ thống Quản lý văn bản & Hồ sơ công việc, Hệ thống một cửa điện tử, dữ liệu định danh điện tử, dữ liệu đất đai, dữ liệu BTXH, hộ tịch, hồ sơ sức khỏe điện tử, BHYT...

5. Nền tảng số

Phối hợp với các đơn vị tư vấn triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số; khai thác hiệu quả thông tin, dữ liệu đã có từ các CSDL quốc gia. Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước (đối với CSDL do Thị xã đầu tư); tạo dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.

Rà soát, đề xuất tạo lập tài khoản cho hệ thống đăng nhập Một lần đối với nhân sự mới và đề nghị xóa tài khoản thư điện tử cho cán bộ, công chức, của cơ quan nhà nước phùng về hưu hoặc chuyển đơn vị công tác.

Sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung các nền tảng số quốc gia như phần mềm Hộ tịch, chứng thực điện tử, bảo trợ xã hội... Đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ triển khai, xây dựng và phát triển nền tảng số do cấp tỉnh, cấp bộ triển khai: Nền tảng dịch vụ đám mây; Nền tảng giáo dục trực tuyến ...

6. Nhân lực số

Tham gia các Hội nghị để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị trên địa bàn phùng.

Cử cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin tham gia đào tạo nâng cao về các công nghệ mới, kiến thức chuyển đổi số, phương thức xây dựng các hệ thống thông tin trong chuyển đổi số, đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin.

Đăng tải tài liệu Cẩm nang chuyên đổi trên Trang thông tin điện tử phùng Bắc Sơn.

Phát huy vai trò, năng lực, hiệu quả hoạt động của BCD Chuyển đổi số cấp xã; 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số.

7. Bảo đảm an toàn thông tin mạng

7.1. Bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

Thường xuyên rà soát 100% hệ thống thông tin đã được phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ để hoàn thiện, bổ sung đảm bảo đúng theo hồ sơ đã được phê duyệt.

100% hệ thống thông tin Hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; hệ thống thông tin được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, phát huy hiệu quả của tổ ứng cứu sự cố cấp xã.

100% máy tính của CB, CC cấp xã được cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc.

Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo an toàn thông tin trên các thiết bị thông minh.

Bảo trì máy tính, vá lỗi và cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền trong toàn hệ thống; tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. Phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc việc thực hiện soạn thảo, in ấn tài liệu mật; không lưu trữ CSDL, tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật của nhà nước trên máy tính có kết nối Internet.

7.2. Kế hoạch nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Bổ sung nhân lực an toàn thông tin, ứng cứu sự cố.

Xây dựng và triển khai các hoạt động của đội ứng cứu sự cố, việc tham gia hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Giám sát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng thuộc phạm vi quản lý.

8. Chính quyền số

Nâng cấp Trang Thông tin điện tử phường đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện trang thiết bị hệ thống họp trực tuyến, xây dựng phòng họp không giấy, nâng cấp hệ thống mạng LAN, máy tính, máy in, máy Scan... đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại UBND phường và đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Thực hiện số hóa toàn bộ văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND phường, đảm bảo lưu trữ điện tử và sẵn sàng chia sẻ dữ liệu trên hệ thống dữ liệu dùng chung.

Đầu tư trang thiết bị, phương tiện khoa học kỹ thuật để bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy hoạt động trên môi trường số.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Chỉ tiêu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình và toàn trình một phần/tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính đăng ký thực hiện trực tuyến mức cấp xã: 80%.

Trên 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận trên hệ thống Một cửa điện tử.

100% văn bản đi của UBND phường (trừ các văn bản mật) có ký số đầy đủ.

100% CB, CC phường được cấp và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh Thanh Hóa.

Trang TTĐT phường được nâng cấp đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

9. Kinh tế số

Tăng cường hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng và thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực thiết yếu như: Giáo dục, y tế, bảo hiểm, dịch vụ điện, nước, dịch vụ công...

Khuyến khích chuyển đổi số tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thay đổi quy trình sản xuất, tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, sáng tạo ra các mô hình sản xuất mới hiệu quả hơn và từng bước chuyển dịch sang phương thức sản xuất mới; Phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất nông nghiệp... cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, các sàn thương mại điện tử (Postmart.vn, VOSO.vn), giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh trên môi trường số.

Tiếp tục triển khai các tiện ích thanh toán trên nền tảng di động, ví điện tử, mã QR code, POS...; đảm bảo an toàn thanh toán để góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử trong giao dịch thương mại điện tử.

Cập nhật thông tin quy hoạch, dự án kêu gọi đầu tư trên Trang thông tin điện tử phường.

Phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm và công khai kết quả trên mạng Internet đối với những trường hợp có đơn thư tố cáo, khiếu nại của người tiêu dùng.

100% sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử

25% sản phẩm có lợi thế của phường được đăng trên sàn thương mại điện tử VOSO.VN và POSTMART.vn

60% doanh nghiệp sử dụng nền tảng số.

100% doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh nộp thuế điện tử.

100% hộ sản xuất, kinh doanh tham gia thương mại trên mạng xã hội.

10. Xã hội số

Sử dụng hiệu quả kênh giao tiếp với người dân Trang Thông tin điện tử phường, kênh giáo tiếp OA Zalo... để người dân tham gia, giám sát hoạt động xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật, ra quyết định của cơ quan nhà nước.

Đẩy mạnh thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không tiền mặt trên địa bàn phường trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

90% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản định danh điện tử.

65% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán điện tử.

80% tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh.

IV. GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương của Tỉnh, của Thị xã và của phường về chuyển đổi số.

Tiếp tục tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

Đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phường để đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn phường; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực với mục tiêu: đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tập trung phát triển mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của thị xã; phát triển xã hội số, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng những mô hình thí điểm về chuyển đổi số; các bước triển khai thực hiện chuyển đổi số và hiệu quả bước đầu chuyển đổi số ở một số lĩnh vực. Biểu dương kịp thời những đơn vị, khu phố, tập thể, cá nhân trên địa bàn phường đi đầu trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số.

Xây dựng các tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, video clip) về Chuyển đổi số, Chính phủ số, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do trung ương, tỉnh, thị xã tổ chức, chủ động tổ chức các lớp tập huấn cấp xã về nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp

Phối hợp doanh nghiệp bưu chính để cung cấp dịch vụ công bưu chính công ích phục vụ người dân, tổ chức doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử.

3. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu về chuyển đổi số của phường với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân và tập thể UBND phường năm 2024. Thực hiện ký cam kết hoàn thành chuyển đổi số năm 2024, để người đứng đầu nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả chuyển đổi số của địa phương mình.

4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về chuyển đổi số

Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ về công tác chuyển đổi số, các kiến thức chuyên sâu về quản trị mạng, quản trị hệ thống, công tác đảm bảo an toàn thông tin; về kỹ năng chuyển đổi số do thị xã tổ chức.

Cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số trong giao tiếp với các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về lợi ích, hiệu quả đem lại của Chính quyền số.

5. Giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin tại UBND phường; mua sắm cài đặt các phần mềm diệt virus có bản quyền; nâng cấp hệ thống máy tính, thiết bị tin học, hệ thống mạng LAN đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin.

Tăng cường Quản lý và sử dụng hộp thư công vụ thay thế các thư thông thường khác.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Đối với các nhiệm vụ thường xuyên hoặc nhiệm vụ đã được phê duyệt nguồn kinh phí và đang triển khai thì thực hiện theo dự toán đã được phê duyệt.

Đối với các nhiệm vụ dự kiến thực hiện lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

V. DANH MỤC DỰ ÁN

(Có phụ lục kèm theo)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số phường

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số phường có vai trò chỉ đạo toàn diện việc thực hiện Đề án, quyết định các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, triển khai có hiệu quả và đảm bảo các mục tiêu đề ra; đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai hàng năm. Định kỳ kiểm tra, rà soát các kết quả và nội dung nhiệm vụ/dự án chuyển đổi số, đối chiếu với các chỉ tiêu chuyển đổi số của tỉnh, của thị xã và tình hình thực tiễn triển khai để cập nhật cho phù hợp.

Tham mưu cho UBND phường, Chủ tịch UBND phường về chủ trương chiến lược, cơ chế chính sách, quy hoạch và các giải pháp thúc đẩy thực hiện chương trình chuyển đổi số toàn diện của phường.

Giúp UBND phường, Chủ tịch UBND phường điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về chuyển đổi số.

Làm đầu mối liên hệ, làm việc với Ban chỉ đạo chuyển đổi số của thị xã.

Thực hiện các nhiệm vụ việc khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND phường và các cấp có thẩm quyền.

2. Công chức Văn hóa - Xã hội

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân về vai trò của chuyển đổi số, kinh tế số; tính cấp thiết của chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; đăng tải các thông tin, bài viết tuyên truyền tại chuyên mục chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử phường; Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Chủ trì tham mưu và tổ chức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng và công khai kết quả triển khai thực hiện Đề án.

Đôn đốc cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số trong quá trình phát triển của cơ

quan, đơn vị, địa phương, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất về quan điểm và hành động trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ.

Tham mưu cho UBND phường phối hợp các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ số cho các cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của phường.

3. Công chức Tài chính - Kế toán

Căn cứ dự toán của đơn vị triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số để tổng hợp cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.

4. Công chức Văn phòng - Thống kê

Đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật và các phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND và Chủ tịch UBND phường.

Chủ trì, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành theo Kế hoạch.

Tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo nâng cao chỉ số đánh giá Ứng dụng CNTT của phường liên quan nhiệm vụ thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông theo hướng hiện đại.

Phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội, các phòng, ban chủ trì của thị xã triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phường.

Theo dõi, giám sát, tổng hợp, báo cáo quá trình thực hiện của các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ.

Phối hợp với Công an phường và các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Đề án 06.

Chủ trì, tham mưu cho UBND phường các biện pháp số hóa các hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao việc tiếp nhận, giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến toàn trình và toàn trình một phần, tại bộ phận Một cửa phường theo mục tiêu của kế hoạch. Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống mạng nội bộ và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng nội bộ UBND phường.

Vận hành hiệu quả phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức làm nền tảng chuyển đổi số.

Phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội, các công chức chuyên môn, ban, cơ quan, đơn vị lựa chọn, vinh danh, khen thưởng cho các điển hình tiên tiến về chuyển đổi số.

Đưa kết quả thực hiện Chuyển đổi số làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Tham mưu nâng cấp hạ tầng mạng Lan đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ; Phối hợp gắn mã tin nhiệm cho Trang Thông tin điện tử phường.

5. Công chức Địa chính - Xây dựng

Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, môi trường, địa chất, tài nguyên, khoán sản, thu gom rác thải thông minh....

Triển khai ứng dụng công nghệ số thuộc lĩnh vực môi trường đảm bảo kiểm soát đến từng cơ sở sản xuất hay điểm dân cư, lượng và loại chất thải được thải ra, trạng thái ô nhiễm chi tiết theo tọa độ, mức độ, khu vực...

6. Công chức phụ trách Chính sách - Xã hội

Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nâng cao và đào tạo lại trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp” theo hướng phát triển kỹ năng số trên địa bàn phường.

Chủ trì, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành theo Kế hoạch.

7. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Là bộ phận thường trực, chủ trì tham mưu về triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án của các ngành, địa phương, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND phường; Tham mưu Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số phường tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Đầu mối, phối hợp với các ban, ngành, công chức chuyên môn, đơn vị định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá, chấm điểm theo Bộ Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số phường.

Chủ trì, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành theo quy định; Tăng cường sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm chứng thực điện tử..

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, công chức liên quan căn cứ tình hình cụ thể địa phương tham mưu các nội dung, nhiệm vụ về chuyển đổi số thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của phường; trong đó khi thẩm định triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số cần đánh giá độ ưu tiên, rà soát các chương trình của Trung ương, của tỉnh để tránh chồng chéo, trùng lặp.

Phối hợp, tham gia ý kiến đối với các chương trình, dự án của Đề án do các ban, ngành, công chức chuyên môn chủ trì thực hiện. Chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của Đề án và phối hợp với các công chức chuyên môn, ban, khu phố tìm phương án giải quyết, báo cáo UBND phường xem xét, quyết định.

Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Phát triển nền tảng để người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước tra cứu pháp luật dưới dạng hỏi - đáp, tình huống; Phát triển nền tảng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải đáp pháp luật trực tuyến...

Chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của Đề án và phối hợp với các phòng, ban, địa phương tìm phương án giải quyết, báo cáo UBND Thị xã xem xét, quyết định.

Phối hợp với cấp trên tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn phường và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND phường quản lý, tổ công nghệ số cộng đồng.

Tham mưu giúp UBND phường đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong BCD chuyển đổi số và tổ công tác cộng đồng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số cấp xã năm 2024.

8. Các nhà trường trên địa bàn

Chủ trì, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành theo Kế hoạch.

Phối hợp thực hiện thí điểm mô hình ứng dụng CNTT toàn diện, hướng đến Trường học thông minh.

Phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức các lớp đào tạo phổ cập tin học ứng dụng, kiến thức an toàn thông tin trong Trường học, hình thành công dân số trong tương lai; Định hướng hướng nghề nghiệp lĩnh vực CNTT trong học sinh.

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành cấp huyện triển khai chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo; triển khai nền tảng dạy học từ xa; xây dựng và đưa vào trong chương trình giáo dục phổ thông phổ cập kiến thức về chuyển đổi số; triển khai phổ cập kỹ năng số cho giáo viên, học sinh các cấp học.

Phối hợp triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong ngành giáo dục.

9. Công an phường

Đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng; phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục các sự cố về an toàn, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức tự bảo vệ trên môi trường số.

Tham mưu UBND phường ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy...

Phối hợp với các ngành chủ quản và các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu phục vụ các nhóm tiện ích: giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; công dân số; hoàn thiện dữ liệu dân cư.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội

Phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số; là cầu nối giữa người dân với chính quyền các cấp trong triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về chuyển đổi số của phường.

Hội Nông dân và Hội LHPN phường phối hợp với các công chức chuyên môn, các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND phường xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn phường Bắc Sơn.

Tham mưu cho UBND phường đề nghị Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa công nhận các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, các

sản phẩm OCOP đưa lên sàn thương mại điện tử và được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc.

Hỗ trợ các tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp đưa sản phẩm chủ lực lên sàn thương mại điện tử.

Chủ trì, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành theo Kế hoạch.

Hỗ trợ, thúc đẩy người dân, tổ chức sử dụng/ứng dụng các công nghệ (như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, IoT.. để tự động hóa quy trình sản xuất, giúp phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Ứng dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn.

UBND phường Bắc Sơn ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, công chức chuyên môn UBND phường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng Văn hóa - Thông tin (B/c);
- TT. Đảng ủy, HĐND (b/c);
- MTTQ, các đoàn thể chính trị phường;
- Công chức chuyên môn;
- Các nhà trường;
- Công an phường;
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Ngọc Hiền

PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2024

TT	Tên Chỉ tiêu	Nội dung cần thực hiện	Chi phí thực hiện	Ghi chú
1	Chính quyền số			
	Trang thông tin điện tử hoạt động tuân theo quy định Nghị Định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng	Nâng cấp trang thông tin điện tử của xã đảm bảo theo quy định Nghị định số 42: (1) Hỗ trợ tìm kiếm, liên kết và lưu trữ thông tin; (2) Cung cấp đầy đủ, chính xác các đường liên kết đến cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước khác có liên quan; (3) Cung cấp chức năng in ấn và lưu trữ cho mỗi tin, bài.; (4) Có phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động; (5) Phiên bản tiếng Anh (Cơ cấu tổ chức/quyền hạn,..); (6) Áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông	15.000.000	
		Chứng thư số SSL chứng thực cho tên miền - Website. Khi 1 Website sử dụng DV SSL thì sẽ được xác thực tên miền (domain), website đã được mã hoá an toàn khi trao đổi dữ liệu trên đường truyền (hay được gọi là tín nhiệm mạng	1.176.000	
2	Hạ tầng số			
	Hạ tầng và trang thiết bị CNTT tại UBND xã đáp ứng phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ được phê duyệt (Cấp 1)	VNPT sẽ tư vấn, triển khai giải pháp tổ chức hệ thống hạ tầng mạng tại UBND đáp ứng an toàn thông tin theo cấp độ đáp ứng đảm bảo an toàn thông tin mạng theo quy định như nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại VB số 17503/UBND-CNTT ngày 21/10/2022; 4453/UBND-CNTT ngày 04/4/2023; 13/CT-UBND ngày 04/11/2022 và 1573/STTTT-CNTT&TT ngày 27/6/2023. Trong đó sẽ phải đầu tư, bổ sung các trang thiết bị mạng, bảo mật theo Hồ sơ cấp độ được phê duyệt.	70.000.000	
	Tổng		86.176.000	